

# สิทธิประโยชน์ทางภาษีสำหรับ SMEs

## รายจ่ายที่หักได้มากกว่า ๑ เท่าสำหรับบุคคลธรรมดา

ลำดับที่	รายการ	หักได้	หลักเกณฑ์/วิธีการ	กฎหมายอ้างอิง ตามประมวลรัษฎากร	หมายเหตุ
๑	รายจ่ายในการฝึกเตรียมเข้าทำงานสำหรับกิจการผู้ดำเนินการฝึก	๒ เท่า	หัก ๒ เท่าของรายจ่ายที่ใช้ในการฝึกเตรียมเข้าทำงานเพื่อประโยชน์ของกิจการผู้ดำเนินการฝึก	<a href="#">พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔๓๗)</a>	
๒	รายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับโรงเรียน สถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษาทั้งของทางราชการ และเอกชน - จัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดิน - วัสดุอุปกรณ์ศึกษา แบบเขียน ตำรา หนังสือ วิชาการ สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตลอดจน วัสดุอุปกรณ์อื่นๆ	๒ เท่า	หัก ๒ เท่าของรายจ่ายหลังจากได้หักค่าใช้จ่าย และค่าลดหย่อน แต่หักได้ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน	<a href="#">พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔๒๐)</a>	ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
๓	รายจ่ายสำหรับอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการสำหรับคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ	๒ เท่า	หัก ๒ เท่าของรายจ่ายสำหรับอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการเพื่อคนพิการ ไม่ว่าจะ เป็นอาคาร สถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอื่น ๆ	<a href="#">พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔๙๙)</a>	
๔	ค่าจ้างคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการ	๒ เท่า	หัก ๒ เท่าของรายจ่ายในการจ้างคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าทำงานเข้าทำงานในสถานประกอบการ	<a href="#">พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔๙๙)</a>	

ลำดับที่	รายการ	หักได้	หลักเกณฑ์/วิธีการ	กฎหมายอ้างอิง ตามประมวลรัษฎากร	หมายเหตุ
๕	ค่าจ้างคนพิการเข้าทำงานเกินกว่าร้อยละ ๖๐ ของลูกจ้างในสถานประกอบการ และมีการจ้างงานเกินกว่า ๑๘๐ วันในปีภาษี	๓ เท่า	หัก ๓ เท่าของรายจ่ายค่าจ้างคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการเกินกว่าร้อยละ ๖๐ ของลูกจ้างในสถานประกอบการ และมีการจ้างงานเกินกว่า ๑๘๐ วันในปีภาษีที่มีเงินได้	<u>พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕๑๙)</u>	
๖	รายจ่ายเพื่อส่งเสริมการอ่านในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ สำหรับโรงเรียนสถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษาทั้งของทางราชการและเอกชน	๒ เท่า	หัก ๒ เท่าของรายจ่ายหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน	<u>พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕๑๕)</u>	
๗	รายจ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นของสาธารณะ รวมทั้งสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ	๒ เท่า	หัก ๒ เท่าของรายจ่ายหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน	<u>พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕๑๙)</u>	
๘	เงินบริจาคให้กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น	๒ เท่า	หัก ๒ เท่าของเงินบริจาคหลังจากได้หักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน	<u>พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕๒๐)</u>	

ลำดับที่	รายการ	หักได้	หลักเกณฑ์/วิธีการ	กฎหมายอ้างอิง ตามประมวลรัษฎากร	หมายเหตุ
๙	เงินที่จ่ายให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งหรือสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒ เท่า	หัก ๒ เท่าของเงินที่จ่ายหลังจากหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน แต่เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อสนับสนุนการศึกษาต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของเงินได้พึงประเมินหลังหักค่าใช้จ่ายและค่าลดหย่อน	<u>พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕๒๖)</u>	
๑๐	ทรัพย์สินประเภทวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (รวมค่าติดตั้ง) ไม่รวมถึงยานพาหนะ และวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่ใช้กับยานพาหนะ	๑.๒๕ เท่า	หัก ๑.๒๕ เท่าของรายจ่ายสำหรับวัสดุอุปกรณ์หรือเครื่องจักรที่มีสภาพพร้อมใช้งาน และไม่เคยผ่านการใช้งานมา ซึ่งต้องได้มาและใช้งานภายในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๕	<u>พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕๓๒)</u>	สำหรับบุคคลธรรมดาที่มีเงินได้พึงประเมินตามมาตรา ๔๐(๕)-(๘) แห่งประมวลรัษฎากร



# รายการที่หักได้มากกว่า ๑ เท่า สำหรับนิติบุคคล

ลำดับที่	รายการ	หักได้	หลักเกณฑ์/วิธีการ	กฎหมายอ้างอิง ตามประมวลรัษฎากร	หมายเหตุ
๑	ค่าขนส่ง ค่าไฟฟ้า และค่าประปาที่ใช้ในการประกอบกิจการที่ได้รับการส่งเสริมการลงทุน	๒ เท่า	หัก ๒ เท่าของรายการจ่าย เป็นระยะเวลา ๑๐ ปี		ตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการลงทุน
๒	ค่าจ้างทำการวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีที่จ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชน	๒ เท่า	หัก ๒ เท่าของรายการจ่ายที่จ่ายให้แก่หน่วยงานของรัฐหรือเอกชนตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด	<a href="#">พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๒๙๗)</a>	
๓	รายการเพื่อสนับสนุนการศึกษาสำหรับโรงเรียน สถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษาทั้งของทางราชการ และเอกชน <ul style="list-style-type: none"> <li>- จัดสร้างอาคาร อาคารพร้อมที่ดิน หรือที่ดิน</li> <li>- วัสดุอุปกรณ์ศึกษา แบบเขียน ตำรา หนังสือ วิชาการ สื่อเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาตลอดจนวัสดุ อุปกรณ์อื่นๆ</li> </ul>	๒ เท่า	หัก ๒ เท่าของเงินหรือมูลค่าของทรัพย์สินที่จ่ายฯ แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของกำไรสุทธิ ก่อนหักรายการจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และเพื่อการศึกษา หรือเพื่อการกีฬา	<a href="#">พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔๒๐)</a>	ตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
๔	รายการในการจัดสร้าง และการบำรุงรักษาสนามเด็กเล่น สวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาเอกชนที่เปิดให้ประชาชนใช้โดยไม่คิดค่าบริการ หรือสนามเด็กเล่นสวนสาธารณะ หรือสนามกีฬาของทางราชการ	๒ เท่า	หัก ๒ เท่าของรายการจ่าย แต่ต้องไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของกำไรสุทธิก่อนหักรายการจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ และรายการจ่ายเพื่อการศึกษาหรือการกีฬา	<a href="#">พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔๒๘)</a>	
๕	รายการในการฝึกเตรียมเข้าทำงานสำหรับกิจการผู้ดำเนินการฝึก	๒ เท่า	หัก ๒ เท่าของรายการจ่ายที่ใช้ในการฝึกเตรียมเข้าทำงานเพื่อประโยชน์ของกิจการผู้ดำเนินการฝึก	<a href="#">พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔๓๗)</a>	

ลำดับที่	รายการ	หักได้	หลักเกณฑ์/วิธีการ	กฎหมายอ้างอิง ตามประมวลรัษฎากร	หมายเหตุ
๖	รายจ่ายในการศึกษาหรือฝึกอบรมลูกจ้างของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล	๒ เท่า	หัก ๒ เท่าของรายจ่าย กรณีเป็น - รายจ่ายในการส่งลูกจ้างเข้ารับการศึกษ หรือฝึกอบรมในสถานศึกษา หรือสถานฝึกอบรมฝีมือแรงงานที่ทางราชการจัดตั้งขึ้น หรือที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังประกาศกำหนด - รายจ่ายในการฝึกอบรมให้แก่ลูกจ้างตามหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมสรรพากรประกาศกำหนด	<u>พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔๓๗)</u>	การใช้สิทธิต้องเป็นไปตามหลักเกณฑ์ และเงื่อนไขที่กฎหมายกำหนด
๗	ค่าจ้างคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการ	๒ เท่า	หัก ๒ เท่าของรายจ่ายในการจ้างคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการ	<u>พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔๙๙)</u>	
๘	ค่าจ้างคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการเกินกว่าร้อยละ ๖๐ ของลูกจ้างในสถานประกอบการ และมีการจ้างงานเกินกว่า ๑๘๐ วันในรอบระยะเวลาบัญชี	๓ เท่า	หัก ๓ เท่าของรายจ่ายในการจ้างคนพิการที่มีบัตรประจำตัวคนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการเข้าทำงานในสถานประกอบการเกินกว่าร้อยละ ๖๐ ของลูกจ้างในสถานประกอบการ และมีการจ้างงานเกินกว่า ๑๘๐ วันในรอบระยะเวลาบัญชี	<u>พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕๑๙)</u>	
๙	รายจ่ายสำหรับอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการสำหรับคนพิการ	๒ เท่า	หัก ๒ เท่าของรายจ่ายสำหรับอุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวกหรือบริการอื่นๆ เพื่อให้คนพิการเข้าถึงและใช้ประโยชน์ ไม่ว่าจะเป็อาคารสถานที่ ยานพาหนะ บริการขนส่ง หรือบริการสาธารณะอื่น ๆ	<u>พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๔๙๙)</u>	คนพิการตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ

ลำดับที่	รายการ	หักได้	หลักเกณฑ์/วิธีการ	กฎหมายอ้างอิง ตามประมวลรัษฎากร	หมายเหตุ
๑๐	รายจ่ายในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการหรืองานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ	๒ เท่า	หัก ๒ เท่าของรายจ่ายค่าเช่าพื้นที่ ค่าก่อสร้าง สถานที่จัดแสดง ค่าประกันภัย ค่าระวาง หรือค่าขนส่ง สินค้าและอุปกรณ์ที่ใช้ในการเข้าร่วมงานออกร้าน งานนิทรรศการ หรืองานแสดงสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ	<a href="#">พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕๐๓)</a>	- บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลต้องมีหนังสือรับรองจากหน่วยงานของรัฐว่าได้เข้าร่วมงานจริง - เป็นรายจ่ายที่ได้จ่ายตั้งแต่วันที่ ๑๓ ต.ค. ๒๕๕๓ ถึงวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๔
๑๑	รายจ่ายในการอบรมสัมมนาลูกจ้างที่จัดขึ้นในประเทศ	๒ เท่า	หัก ๒ เท่าของรายจ่ายค่าห้องสัมมนา ค่าห้องพัก ค่าขนส่งหรือรายจ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องในการอบรมสัมมนาลูกจ้างที่จัดขึ้นภายในประเทศ หรือรายจ่ายที่ได้จ่ายให้แก่ผู้ประกอบการกิจการนำเที่ยวเพื่อการอบรมสัมมนาในประเทศ	<a href="#">พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕๐๖)</a>	หักได้ ๒ รอบระยะเวลาบัญชี
๑๒	รายจ่ายในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับโรงเรียน สถานศึกษา สถาบันอุดมศึกษาทั้งของทางราชการและเอกชน	๒ เท่า	หัก ๒ เท่ารายจ่าย แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะ หรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา	<a href="#">พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕๑๕)</a>	
๑๓	รายจ่ายในการจัดหาหนังสือหรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์เพื่อส่งเสริมการอ่านสำหรับหอสมุดหรือห้องสมุดของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล	๒ เท่า	หัก ๒ เท่าของรายจ่าย เฉพาะส่วนที่ไม่เกิน ๕๐,๐๐๐ บาทในแต่ละรอบระยะเวลาบัญชี	<a href="#">พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕๑๕)</a>	
๑๔	รายจ่ายในการจัดให้คนพิการได้รับสิทธิในการเข้าถึง และใช้ประโยชน์จากสิ่งอำนวยความสะดวกที่เป็นของสาธารณะ รวมทั้งสวัสดิการและความช่วยเหลืออื่นจากรัฐ	๒ เท่า	หัก ๒ เท่าของรายจ่าย แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา	<a href="#">พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕๑๙)</a>	



ลำดับที่	รายการ	หักได้	หลักเกณฑ์/วิธีการ	กฎหมายอ้างอิง ตามประมวล รัษฎากร	หมายเหตุ
๑๕	เงินบริจาคให้กองทุนพัฒนาครู คณาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษาที่กระทรวงศึกษาธิการจัดตั้งขึ้น	๒ เท่า	หัก ๒ เท่าของเงินบริจาค แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณะประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา	<u>พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕๒๐)</u>	สำหรับการบริจาคตั้งแต่วันที่ ๑ ม.ค. ๒๕๕๔ เป็นต้นมา
๑๖	รายจ่ายที่จ่ายให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการจัดตั้งหรือสนับสนุนการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น	๒ เท่า	หัก ๒ เท่าของรายจ่าย แต่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ของกำไรสุทธิก่อนหักรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือเพื่อการสาธารณะประโยชน์ และรายจ่ายเพื่อการศึกษาหรือเพื่อการกีฬา	<u>พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕๒๖)</u>	
๑๗	รายจ่ายในการจัดตั้งสถานรับเลี้ยงเด็กตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองเด็ก เพื่อเป็นสวัสดิการของลูกจ้างสำหรับสถานประกอบการของบริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล	๒ เท่า	หัก ๒ เท่าของรายจ่าย เฉพาะในส่วนที่ไม่เกิน ๑ ล้านบาท	<u>พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕๒๖)</u>	สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๘
๑๘	เงินหรือทรัพย์สินที่บริจาคเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยตั้งแต่วันที่ ๑ ก.ย. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๔	๑.๕ เท่า	หัก ๑.๕ เท่าของเงินหรือทรัพย์สินที่บริจาค เมื่อรวมกับรายจ่ายเพื่อการกุศลสาธารณะหรือการสาธารณะประโยชน์ตามมาตรา ๖๕ ตี (๓) แห่งประมวลรัษฎากรแล้วต้องไม่เกินร้อยละ ๒ ของกำไรสุทธิ	<u>พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕๒๙)</u>	
๑๙	รายจ่ายค่าทรัพย์สินประเภทวัสดุอุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีผลต่อการประหยัดพลังงาน (รวมค่าติดตั้ง) ไม่รวมถึงยานพาหนะ และวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่ใช้กับยานพาหนะ	๑.๒๕ เท่า	หัก ๑.๒๕ เท่าของรายจ่าย สำหรับวัสดุ อุปกรณ์ หรือเครื่องจักรที่มีสภาพพร้อมใช้งาน และไม่เคยผ่านการใช้งานมา ซึ่งต้องได้มาและใช้งานภายในวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๕	<u>พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕๓๒)</u>	

ลำดับที่	รายการ	หักได้	หลักเกณฑ์/วิธีการ	กฎหมายอ้างอิง ตามประมวลรัษฎากร	หมายเหตุ
๒๐	รายจ่ายค่าทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการรับจ้างผลิตสินค้า	๑.๒๕ เท่า	หัก ๑.๒๕ เท่าของรายจ่าย สำหรับทรัพย์สินประเภทเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตสินค้าหรือให้บริการรับจ้างผลิตสินค้า ให้แก่บริษัทหรือห้างหุ้นส่วนนิติบุคคลที่อยู่ในพื้นที่ที่ทางราชการประกาศให้เป็นพื้นที่ที่เกิดอุทกภัยและได้รับความเสียหายจากอุทกภัยในระหว่างวันที่ ๒๕ ก.ค. ๒๕๕๔ ถึงวันที่ ๓๑ ธ.ค. ๒๕๕๕	<u>พระราชกฤษฎีกา (ฉบับที่ ๕๓๖)</u>	ทรัพย์สินต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามที่กฎหมายกำหนด

